

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4129*/UBND-KT

Đắk Nông, ngày *22* tháng 7 năm 2022

V/v báo cáo bổ sung và giải trình một số nội dung thẩm tra đối với Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông

Trên cơ sở kết quả Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh khóa IV ngày 18/7/2022 và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với nội dung Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh báo cáo bổ sung và giải trình một số nội dung thẩm tra như sau:

**I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021**

1. Đối với ý kiến thẩm tra: *Đề nghị phân tích rõ những lĩnh vực, khoản thu có sự biến động lớn cuối năm 2021, tăng so với ước thực hiện tại Báo cáo số 857/BC-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh, đồng thời làm rõ nguyên nhân trong công tác dự báo tình hình thực hiện thu NSNN chưa tốt cũng như công tác lập dự toán thu chưa sát thực tế.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Năm 2021, các dự án xây dựng nhà máy điện gió phát triển, trong năm phát sinh thuế xây dựng cơ bản đã làm tăng nguồn thu đối với hai lĩnh vực thu là khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, nguồn nước cung cấp cho hoạt động phát điện của các nhà máy thủy điện ổn định đã tăng đáng kể nguồn thu chủ lực này, tác động đến tăng thu ngân sách so với dự toán đã lập.

- Dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh, nhiều địa bàn đã phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để chống dịch (nhất là trong quý III/2021), hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng làm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, khó có thể dự báo. Vì vậy, có những nguồn thu tăng, có những nguồn thu giảm so với dự toán giao và chưa sát với số ước thực hiện đã báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2021, cụ thể một số lĩnh vực:

+ Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương thu 511 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với số ước. Nguyên nhân đạt cao so với số ước chủ yếu là do các công ty thủy điện, nhà máy alumin duy trì được sản xuất, kinh doanh ổn định,

những tháng cuối năm sản lượng tăng đáng kể như Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty thủy điện Buôn Kuốp, Công ty nhôm Đăk Nông TKV...

+ Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu 142 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với số ước. Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án xây dựng nhà máy điện gió phát triển, phát sinh thuế nhà thầu đột biến của Công ty TNHH viện thiết kế điện lực Hoa Bắc, Công ty TNHH viện tư vấn công trình điện lực Sơn Đông, Công Ty TNHH Công Trình XD Điện Lực An Huy 2...

+ Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thu 683 tỷ đồng, tăng 112 tỷ so với số ước. Nguyên nhân thu cao so với số ước chủ yếu là do các công ty thủy điện tăng trưởng tốt như Công ty thủy điện Đăk R'Tih, công ty thủy điện VRG... cùng với thời điểm giáp Tết Nguyên đán dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế xã hội ổn định trở lại nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

+ Thuế thu nhập cá nhân 239 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với số ước. Số thu đạt khá do cuối năm thị trường bất động sản sôi động, số lượng và giá trị giao dịch tăng đột biến.

+ Thu từ lệ phí trước bạ 181 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với số ước. Nguyên nhân chủ yếu do số giao dịch chuyển nhượng bất động sản tăng; đồng thời, từ ngày 01/12/2021, lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước giảm 50% theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ nên kích cầu tiêu dùng (tăng nhu cầu mua sắm xe ô tô).

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 103 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với số ước. Nguyên nhân chủ yếu do thu tiền chậm nộp cấp tiền khai thác khoáng sản của Công ty Wolfram 4,4 tỷ đồng, Nhà máy Alumin Nhân Cơ nộp tiền cấp quyền khai thác nước rửa quặng 4,8 tỷ đồng.

2. Ý kiến thẩm tra: *Báo cáo việc bố trí vốn đảm bảo cho các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh năm 2021 nhưng đã bị cắt giảm vốn cuối năm do thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chỉ đạt 48%; đồng thời, làm rõ nguyên nhân trong công tác lập kế hoạch và thực hiện thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh nhiều năm đạt tỷ lệ thấp làm ảnh hưởng đến công tác bố trí vốn cho các dự án quan trọng trên địa bàn.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 nêu trên không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021), UBND tỉnh sẽ tham mưu HĐND tỉnh bố trí vốn hằng năm đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được duyệt nêu trên và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện của dự án theo quy định.

- Trên cơ sở quỹ đất hiện có, UBND tỉnh đã lập kế hoạch, dự toán thu tiền sử dụng đất hàng năm và cả giai đoạn. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế và quy định có liên quan, nên chưa thu tiền sử dụng đất đạt theo kế hoạch đề ra.

3. Ý kiến thẩm tra: *Đề nghị phân tích số liệu chi đầu tư và chi thường xuyên tách rõ chuyển nhiệm vụ chi năm 2020 chuyển nguồn sang và bổ sung*

trong năm (nếu có) để tính tỷ lệ thực hiện chính xác và đánh giá chi tiết 03 lĩnh vực theo Nghị quyết đã giao.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện nay, địa phương đang trong thời gian thực hiện tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2021. Đồng thời, số liệu này liên quan đến 03 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã). Số liệu báo cáo đánh giá bổ sung chỉ tiêu thu, chi năm 2021 tại Báo cáo này được thực hiện dựa trên số liệu thu, chi đến ngày 31/5/2022 (còn thay đổi do đang trong quá trình xét duyệt, thẩm định quyết toán). Do đó, UBND tỉnh chưa đủ cơ sở để phân tích số liệu cụ thể, chính xác theo yêu cầu thẩm tra, nội dung này sẽ được trình bày cụ thể trong Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.

4. Ý kiến thẩm tra: Báo cáo rõ và phân tích từng khoản chi nộp trả NSTW trong năm khá lớn và số nộp trả thuộc niên độ ngân sách năm nào, đồng thời làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán và quản lý, sử dụng kinh phí.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Theo quy định hiện hành, căn cứ tình hình thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm trước, ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm (tạm xác định) kinh phí cho các địa phương thực hiện.

Đồng thời, theo quy định, các địa phương phải sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng hết để chi trả thay ngân sách trung ương đối với phần kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và đảm bảo kinh phí.

- Căn cứ kết quả thực hiện của năm hiện hành, kết thúc niên độ ngân sách, địa phương có trách nhiệm báo cáo Trung ương kết quả thực hiện. Bộ Tài chính sẽ có ý kiến thẩm định, xác định thừa/thiếu. Đồng thời, đối với các địa phương có nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng hết, còn cao hơn số thực hiện chính sách an sinh xã hội được thẩm định của năm đó, Bộ Tài chính sẽ có văn bản yêu cầu ngân sách địa phương hoàn trả số kinh phí mà Trung ương đã tạm cấp trong dự toán đầu năm cho các địa phương thực hiện (bao gồm tỉnh Đắk Nông).

- Số liệu cụ thể của chi nộp trả ngân sách trung ương niên độ 2021 theo yêu cầu của Bộ Tài chính sẽ được UBND tỉnh báo cáo chi tiết trong Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 trình HĐND tỉnh phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2022.

5. Ý kiến thẩm tra: Phân tích nguyên nhân chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh còn cao và làm rõ các khoản chi chuyển nguồn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định (loại trừ nguồn CCTL, kinh phí tự chủ và nguồn Trung ương bổ sung sau 30/9).

và ý kiến thẩm tra: Phân tích số liệu tạm ứng của các cơ quan, đơn vị còn đến cuối năm 2021 chưa hoàn ứng (chú trọng các đơn vị có số dư tạm ứng lớn và kéo dài nhiều năm để có biện pháp thu hồi); đồng thời làm rõ trách nhiệm một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Nếu loại trừ nguồn cải cách tiền lương, kinh phí tự chủ và nguồn Trung ương bổ sung sau ngày 30/9, thì ngân sách cấp tỉnh thực hiện chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 là 722 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư là 693 tỷ đồng (tạm ứng là 688 tỷ đồng), chiếm 96% số chi chuyển nguồn; chi thường xuyên là 29 tỷ đồng (tạm ứng là 14 tỷ đồng), chiếm 4% số chi chuyển nguồn.

- Nguyên nhân chi đầu tư chuyển nguồn lớn, chủ yếu là do số dư tạm ứng để thực hiện dự án theo hợp đồng nhưng chưa có khối lượng để thanh toán kịp thời trong niên độ ngân sách. Đồng thời, UBND tỉnh đã có Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 06 tháng, hàng năm gửi HĐND tỉnh, theo đó phân tích cụ thể số liệu và tình hình giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm nguyên nhân để số chuyển nguồn vốn đầu tư cao, cũng như công tác thu hồi tạm ứng). Ngoài ra, để các quý vị đại biểu có đầy đủ thông tin đối với nội dung này, UBND tỉnh xin ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh được ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông có báo cáo cụ thể trực tiếp đến các quý vị đại biểu tại Kỳ họp.

6. Ý kiến thẩm tra: *Báo cáo việc giải ngân, thanh quyết toán các khoản kinh phí Trung ương bổ sung trong năm 2021 đến nay và việc bố trí ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện một số chương trình/dự án theo quy định địa phương đã cam kết.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Tổng số kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu phát sinh trong năm 2021 là 143 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện phân bổ và giải ngân 101 tỷ đồng; đang được tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2022.

- Đối với các khoản Trung ương bổ sung có mục tiêu vào tháng 12/2021 (Bộ Tài chính có thông báo trong tháng 01/2022), đã thực hiện chuyển nguồn sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thống nhất phương án phân bổ chi tiết cho các đơn vị thực hiện tại Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 23/3/2022. Kết quả thanh quyết toán của các cơ quan, đơn vị sẽ được báo cáo HĐND tỉnh tại báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2023.

7. Ý kiến thẩm tra: *Báo cáo rõ việc triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 3664/BTC-NSNN ngày 07/4/2021, cụ thể: NSĐP đã bố trí cho dự phòng ngân sách năm 2021 bằng 1,9% tổng chi cân đối NSĐP chưa đảm bảo quy định của Luật NSNN (quy định là từ 2-4% tổng chi ngân sách mỗi cấp).*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung này đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 3 (Công văn số 7235/UBND-KTTH ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh), cụ thể:

Tại Công văn số 3664/BTC-NSNN ngày 07/4/2021, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trong quá trình điều hành ngân sách năm 2021 phân đầu tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo mức bố trí dự phòng ngân sách địa

phương trên tổng chi ngân sách mỗi cấp để chủ động xử lý các nhu cầu đột xuất phát sinh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo đó trong năm 2021, do ngân sách cấp tỉnh không có nguồn tăng thu (hụt thu), UBND tỉnh đã chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết (tiết kiệm chi), báo cáo Thường trực HĐND tỉnh giảm dự toán của các cơ quan, đơn vị để bổ sung kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trên.

8. Ý kiến thẩm tra: *Đề nghị báo cáo rõ thêm nguyên nhân giải ngân vốn Chính phủ vay nước ngoài về cho địa phương vay lại các năm vừa qua thực hiện thấp; đồng thời, có giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay đã ký kết vì các năm vừa qua tỷ lệ thực hiện thấp.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Hiện nay, địa phương đang thực hiện 04 dự án vay lại nguồn vốn Chính phủ vay nước ngoài, gồm: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán và Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông (vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB); Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông và Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB).

- Kết quả thực hiện của từng dự án giai đoạn 2019-2021 như sau:

+ Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư): Lũy kế giải ngân/nguồn vốn ODA giai đoạn 2019-2021 là 1.975/6.500 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn. Năm 2019 không có kế hoạch vốn; năm 2020 giải ngân 0/4.000 triệu đồng, đạt 0%; năm 2021 là 1.975/2.500 triệu đồng, đạt 79%. Nhìn chung, tiến độ và khối lượng thực hiện các gói thầu không đảm bảo tiến độ để nghiệm thu thanh toán (thời gian tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu dài; dự án nằm ở khu vực gần biên giới nên nhà thầu mất nhiều thời gian để vận chuyển máy móc, thiết bị;...), dẫn đến số chưa giải ngân bị hủy dự toán.

+ Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông (do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư): Lũy kế giải ngân/nguồn vốn ODA giai đoạn 2019-2021 là 81.863/81.863 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, do vốn ODA không được giải ngân hết trong năm mà được chuyển nguồn và thực hiện giải ngân hết trong năm tiếp theo nên số thực hiện cụ thể của từng năm đạt thấp, ảnh hưởng đến đánh giá tỷ lệ thực hiện giải ngân vốn ODA của địa phương (năm 2019 đạt 0%; năm 2020 đạt 85% kế hoạch, trong đó giải ngân hết vốn năm 2019 chuyển sang; năm 2021 đạt 100% kế hoạch, trong đó giải ngân hết vốn năm 2020 chuyển sang).

+ Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Đắk Nông (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư): Lũy kế giải ngân giai đoạn 2019-2021 nhìn chung đảm bảo kế hoạch vốn được giao, năm 2019 và 2020 đạt 100% kế hoạch, năm 2021 đạt 95% kế hoạch. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân năm 2021 không đạt kế hoạch là do nguyên nhân khách quan, cụ thể tình

hình Covid-19 diễn biến phức tạp nên khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện quy định riêng của Nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới) đối với dự án về công tác chính sách an toàn môi trường xã hội, sau khi được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phải có ý kiến thống nhất, không phản đối của Ngân hàng Thế giới mới được thi công;...

+ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan điều phối): Đặc điểm của Chương trình là rút vốn dựa trên kết quả (địa phương phải thực hiện trước, chỉ được Trung ương bổ sung vốn khi đã có kết quả thực hiện), đồng thời giá trị quyết toán dự án hoàn thành giảm so với dự toán, do đó tỷ lệ rút vốn so với kế hoạch vốn không cao (bình quân giai đoạn 2019-2021 đạt 87%; năm 2019 là 100%, năm 2020 là 73% và năm 2021 là 88%). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân so với số rút vốn đạt cao (bình quân giai đoạn 2019-2021 đạt 97%; năm 2019 là 100%, năm 2020 là 93% và năm 2021 là 98%).

- Để đẩy mạnh giải ngân vốn vay lại đã ký kết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu các quy định có liên quan, phối hợp với cơ quan chủ quản Chương trình/Dự án ở Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan ở địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; có văn bản báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để được xem xét, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, đưa nội dung tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm.

## **II. Về tình hình thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022**

1. Ý kiến thẩm tra: *Báo cáo rõ thêm số liệu chi thường xuyên 06 tháng đầu năm 2022 nếu loại trừ chuyển nhiệm vụ chi năm 2021 chuyển nguồn sang để làm rõ tỷ lệ thực hiện so với dự toán năm 2022 đã được HĐND tỉnh giao và đánh giá cụ thể những lĩnh vực chi quan trọng.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nếu loại trừ số chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 thì chi thường xuyên ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2022 đạt 42% dự toán HĐND giao; trong đó: chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề đạt 43% và chi khoa học và công nghệ đạt 72% dự toán.

2. Ý kiến thẩm tra: *Báo cáo rõ nguyên nhân các khoản chưa phân bổ còn lại trong dự toán đầu năm 2022 và việc sử dụng dự phòng ngân sách của cấp tỉnh.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Về kinh phí chưa phân bổ trong dự toán đầu năm 2022:

+ Kinh phí thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm: Tại thời điểm giao dự toán, các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo hồ sơ để phân bổ dự toán theo quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp lần thứ 10 theo Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 23/3/2022.

+ Đối với các nhiệm vụ còn lại: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2022, qua đó xem xét trình Thường trực HĐND thống nhất phân bổ, điều chỉnh (tăng/giảm) dự toán của các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định (bao gồm việc phân bổ các khoản chưa phân bổ trong dự toán đầu năm của ngân sách tỉnh).

- Về việc sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 06 tháng đầu năm để chi hỗ trợ cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh đã chủ động sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ và báo cáo Thường trực HĐND, HĐND tỉnh.

3. Ý kiến thẩm tra: *Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, triển khai hoặc có ý kiến với Bộ Tài chính về Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022.*

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 3226/UBND-KT ngày 16/6/2022 đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn một số nội dung gồm: việc tiếp tục chuyển số kinh phí trong dự toán năm 2022 đã được HĐND tỉnh quyết định bổ sung cho Quỹ phát triển đất; việc sử dụng nguồn sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng Quỹ phát triển đất. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa có văn bản trả lời địa phương về nội dung này.

III. Đối với các nội dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, UBND tỉnh sẽ tiếp thu và có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo bổ sung và giải trình của UBND tỉnh về nội dung thẩm tra đối với Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT, NNPTNT;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (TT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Văn Chiến**